

Số: 08 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO

Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga, thường trú thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì

UBND huyện Tuy Phước nhận được đơn khiếu nại ngày 20/5/2013 của bà Nguyễn Thị Nga, thường trú thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì. Qua xem xét nội dung đơn, kết quả kiểm tra, xác minh của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 16/BC-TNMT ngày 14/01/1014, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả giải quyết như sau:

1. Tóm tắt nội dung đơn (đơn ngày 20/5/2013):

Trong đơn, bà Nguyễn Thị Nga nêu: Nguyên trước đây giữa nhà bà Nguyễn Thị Nga và nhà ông Huỳnh Văn Dũng có một đường luồng hình chữ L dùng để đi chung cho 2 hộ (*thể hiện rõ trong giấy mua bán nhà năm 1993 giữa ông Đức, bà Mỹ với ông Khánh*). Khu đất nhà bà Nga, nguyên thủy gồm 2 thửa, thửa thứ nhất đi theo đường đi trước nhà, thửa thứ 2 nằm ở phía sau, đi theo đường luồng đi chung này. Năm 2011, thừa lúc gia đình bà Nga vắng nhà, đi chữa bệnh ở Sài Gòn, ông Phạm Quang Khánh đã chiếm một phần đường luồng để xây dựng nhà; khi về, bà Nga yêu cầu ông Khánh tháo dỡ, ông Khánh hẹn sẽ tháo dỡ nhưng không tháo dỡ mà lại bán cho ông Dũng, ông Dũng mua xong lại tiếp tục rào đường luồng đi chung phía trước, không cho gia đình bà Nga đi. Việc lấn chiếm đường luồng đi chung dẫn đến 2 bên gia đình mâu thuẫn, nhiều lần cãi vã, xô xát gây bức xúc ảnh hưởng đến bệnh đau tim của bà Nga nặng hơn. Bà Nga đề nghị các cấp giải quyết buộc hộ nào đang sử dụng đất lấn chiếm đường đi chung phải tháo dỡ công trình đã xây dựng, thu dọn cây cảnh, công ngõ, trả lại hiện trạng đường đi chung như trước đây để gia đình bà Nga sử dụng.

Xác định nội dung đơn: Ngày 20/6/2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành của huyện và UBND thị trấn Diêu Trì làm việc với bà Nguyễn Thị Minh Thoa (*con gái bà Nga, được bà Nga ủy quyền*), xác định nội dung đơn là tố cáo ông Phạm Quang Khánh, ông Huỳnh Văn Dũng lấn, chiếm đường đi chung sử dụng vào mục đích riêng, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà.

2. Kết quả giải quyết vụ việc:

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan của huyện và UBND thị trấn Diêu Trì kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện giải quyết. Trong quá trình kiểm tra, xác minh, UBND huyện chưa có văn bản giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nga, nhưng ngày 25/7/2013 bà Trần Lê Diệu Thanh Thủy có đơn khiếu nại chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường trong quá trình kiểm tra, xác minh thiếu khách quan. Do vậy, UBND huyện giao cho Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét giải

quyết đơn khiếu nại của bà Trần Lê Diệu Thanh Thủy; qua kết quả kiểm tra, xác minh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Lê Diệu Thanh Thủy tại Văn bản số 59/TNMT ngày 06/12/2013, với nội dung: “việc khiếu nại của bà Trần Lê Diệu Thanh Thủy là không có cơ sở”.

Đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga, sau khi xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện đã giải quyết tại Kết luận số 01/KL-CTUBND ngày 16/01/2014 về kết luận nội dung đơn tố cáo ngày 20/5/2013 của bà Nguyễn Thị Nga, với nội dung như sau: “ghi nhận việc bà Nguyễn Thị Nga tố cáo ông Phạm Quang Khánh và ông Huỳnh Văn Dũng lấn, chiếm đất đường đi chung do nhà nước quản lý là đúng; đồng thời giao Chủ tịch UBND thị trấn Diêu Trì lập các thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Quang Khánh và ông Huỳnh Văn Dũng đúng quy định pháp luật”.

UBND huyện Tuy Phước kính báo cáo UBND tỉnh biết ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở TNMT tỉnh;
- Thanh tra huyện;
- Phòng TNMT, KTHT huyện;
- Lưu: VT. *jt*



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hữu Lộc